



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

4 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 3 พ.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,041 ราย ผู้ป่วยสะสม 71,025 ราย หายป่วยเพิ่ม 1,726 ราย อยู่ระหว่างรักษา 29,765 ราย อาการหนัก 981 ราย ในจำนวนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจ 278 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 276 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 154,144,956 ราย เสียชีวิต 3,226,013 ราย รักษาหาย 131,474,588 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ **ญี่ปุ่น** พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงถึง 1,050 รายทั่วประเทศ มากที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด **อินโดนีเซีย** พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดีย 2 รายในกรุงจาการ์ตา และสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่บาหลี **ออสเตรเลีย** เริ่มฉีดวัคซีนโควิดให้คนอายุ 50 ปีขึ้นไป **อังกฤษ** เตรียมยกเลิกมาตรการกักตัวกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 ถ้าวิธีวินิจฉัยโรคแบบรายวันประสบความสำเร็จ **จีน** ขณะนี้เมืองอู่ฮั่นกลายเป็นเมืองที่เกือบจะปลอดโควิด 19

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. คลัสเตอร์คลองเตย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, business today, innnews, nationtv, thaiPBS)

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กได้หารือสถานการณ์ในเขตคลองเตย ซึ่งมีผู้ติดเชื้อถึง 304 ราย โดยการค้นหาเชิงรุกโดยรถพระราชทานที่ชุมชนเจ็ดสีปไร่ 436 ราย พบเชื้อ 21 ราย ชุมชนริมคลองวัดสะพาน 489 ราย พบเชื้อ 29 ราย และชุมชนพัฒนาใหม่ 411 ราย พบเชื้อ 49 ราย หลังจากนั้นจะตั้งจุดพักคอยที่ชุมชนริมคลองวัดสะพานสำหรับผู้ติดเชื้อที่อาการไม่มาก ทั้งนี้ เขตที่พบผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่ ห้วยขวาง 392 ราย ดินแดง 284 ราย บางเขน 284 ราย วัฒนา 272 ราย จตุจักร 259 ราย ลาดพร้าว 230 ราย วังทองหลาง 225 ราย บางกะปิ 215 ราย สวนหลวง 211 ราย และภาษีเจริญ 186 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ระบุ ชุมชนคลองเตยพบผู้ติดเชื้อแล้ว 304 ราย อาศัยในแหล่งชุมชนแออัด 193 ราย อาศัยอยู่ในแหล่งอื่นๆ เช่น คอนโดฯ หอพัก 111 ราย ผู้ติดเชื้อรายแรกที่พบในแหล่งชุมชนแออัดเขตคลองเตย เป็นพนักงานสถานบันเทิงย่านทองหล่อที่พบผู้ติดเชื้อ และยังคงกระจายอยู่ 12 ชุมชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวไทย, จส.100, innnews, newstv, tnnthailand)

-นายกฯ เรียกประชุม ศบค.ชุดเล็ก หารือมาตรการรับมือโควิด 19 ระบาดที่ชุมชนคลองเตย โดยให้การทำเรื่องฯ พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรพ.สนาม ส่วนกองบัญชาการกองทัพไทยจะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติและสนับสนุนการจัดตั้ง และได้กำชับให้เร่งกระจายวัคซีนฉีดให้ชุมชนคลองเตย 4 พ.ค.นี้ 2 จุด คือ โลตัสพระราม 4 และโรงเรียนคลองเตยวิทยา ตั้งแต่ 13.00 น. คาดว่าจะฉีดได้ประมาณ 1,000 คน วันต่อไปฉีดได้วันละ 2,000-3,000 คน และให้เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้ได้วันละ 1,000 คน จนถึงวันที่ 19 พ.ค. คาดว่าจะได้ถึง 20,000 คน จาก 85,000-90,000 คน ซึ่งคลัสเตอร์คลองเตยไม่สามารถซัดได้เหมือนที่สมุทรสาคร จึงขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกันตัวเอง และพยายามเลี่ยงออกนอกบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, tnnthailand, nationtv, newtv, thestandard, js100, thaiPBS)

-โฆษก กทม. ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนพบ 99 ราย ระบาดแล้ว 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ ชุมชนพัฒนาใหม่ และชุมชนริมคลองวัดสะพาน กทม.มีแผนตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงวันละ 1 พันคน ถึง 19 พ.ค. พร้อมขอวัคซีนเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการระบาดแบบตลาดบางแค-ทองหล่อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแชนนัล, js100, workpointtoday, innnews, tnnthailand, thailandplus, newtv, Nationtv.)

-ศปม. รมช.คมนาคม ผอ.การทำเรื่องฯ สรรวจอาคารโกดังสินค้าของ กทท. เพื่อจัดตั้งรพ.สนามรองรับผู้ป่วยจากชุมชนคลองเตย ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ คาดเปิดใช้งานได้ภายในเดือนพ.ค.นี้ โดยก.กลาโหม พร้อมปรับปรุงสถานที่ จัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก และวางระบบ ให้สามารถรองรับผู้ป่วย 160 เตียง โดยมีรพ.จุฬาลงกรณ์เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการดูแล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นายอริย์ชัชชาติอารยะพงศ์ สมาชิกพรรคกล้า กล่าวว่า จากข้อมูลปีนี้พบว่าชุมชนแออัดในกทม.ถึง 642 ชุมชน รัฐควรใช้มาตรการตรวจเชิงรุก โดยชุมชนแออัดในเมืองควรเป็นลำดับต้นในการฉีดวัคซีน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความรุนแรงในการกระจายเชื้อ

2. ผลข้างเคียงและประสิทธิภาพของวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : twitter

ประเด็นข่าว

-#โหมกระแส ขึ้นเทรนด์อันดับ 1 ทวิตเตอร์ จากการสัมภาษณ์คุณพาร์ม @Sakanyu2 ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค ลีอต K แล้วเกิดผลข้างเคียง ขณะนี้อาการยังไม่ปกติ ต้องหัดเขียนหนังสือใหม่ ระบุ สุข.ปิดเรื่อง โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ร่วมรายการด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-กรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ระบุว่าประชาชนไม่สามารถเลือกยี่ห้อวัคซีนโควิด 19 ได้ ทำให้ถูกวิจารณ์อย่างมาก พร้อมกับถามหาความชอบธรรมจากรัฐบาล เพราะร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ซึ่งทุกคนเชื่อว่ารัฐบาลทำได้แต่ไม่คิดจะทำ และตั้งคำถามปัญหาหลักอยู่ที่เงินทอง ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ศูนย์ฯ ได้ศึกษาภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในคนไทยหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็มแรก 1 เดือน จำนวน 61 คน ตรวจวัดภูมิคุ้มกันได้ถึงร้อยละ 96.7 เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิคุ้มกันตามผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อเป็นระยะเวลา 4- 8 สัปดาห์ ตรวจพบได้ร้อยละ 92.4 จะมีการตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันก่อนฉีดเข็มที่ 2 อีก 1 ครั้ง หลังเข็ม 2 แล้ว 1 เดือนภูมิคุ้มกันน่าจะมียกระดับสูงมากและอยู่นาน ข้อมูลดังกล่าวพอสรุปได้ว่า แม้จะฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา เพียงเข็มเดียว ระดับภูมิคุ้มกันที่ตรวจวัดได้ก็เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้นการปูพรมฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา เข็มเดียวให้ได้ประชากรมากที่สุดได้ประโยชน์สูงสุด โดยถ้าฉีดได้เดือนละ 10 ล้านคน ในช่วง 3 เดือนแรกจะได้ถึง 30 ล้านคน หลังจากนั้นตามกระดุน รวมทั้งฉีดรายใหม่เพิ่มขึ้น จะทำให้การให้วัคซีนกับประชาชนหมู่มาประสบความสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น

3.การจัดหาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, tnthailand, innnews, จส.100, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ท้าหรือกับผู้แทน บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาในประเทศไทย และกล่าวว่า โมเดอร์นาแจ้งว่าต้องการขายวัคซีนผ่านรัฐบาลหรือหน่วยงานในกำกับของรัฐบาลเท่านั้น ซึ่งได้แจ้งว่าพร้อมที่จะให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้นำเข้า ส่วนเอกชนที่ต้องการให้แจ้งยอดการซื้อมายัง อภ. รวมถึงสามารถซื้อวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนในไทยแล้ว ได้แก่ แอสตราเซนเนกา ซิโนแวค จอนห์สัน แอนด์ จอนห์สัน ส่วนไฟเซอร์ โมเดอร์นา และสปุตนิกโพร รือขึ้นทะเบียน

ด้าน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า โมเดอร์นายื่นเอกสารครบตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว คาดว่าจะพิจารณาขึ้นทะเบียนได้ในเดือนพ.ค. ส่วน บ. บาร์ต ไบโอเทค เทคโนโลยี และ สปุตนิค V โดย บ. คินเจน ไบโอเทค จก. ยื่นเอกสารแล้วแต่ยังไม่ครบ ทั้งนี้ การที่อย.ต้องพิจารณาเรื่องการนำเข้าวัคซีน แม้จะมีการขึ้นทะเบียนในต่างประเทศแล้วก็เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมรพ.เอกชน และคณะกรรมการพิจารณาแนวทางจัดหาวัคซีนทางเลือกสำหรับรพ.เอกชน เปิดเผยว่า วัคซีนที่รัฐบาลต้องการจัดหา 100 ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้ คิดเป็นประชากร 50 ล้านคน แต่เชื่อว่าจะต้องมีการจัดหาเป็น 2 เท่าเมื่อรวมกับวัคซีนทางเลือกของเอกชน เพราะยังมีวัคซีนยิ่งมามากถือว่ายิ่งดี โดยวัคซีนที่รัฐจะจัดหาคือ แอสตราเซนเนกา ซิโนแวค ไฟเซอร์ และสปุตนิค เนื่องจาก ผู้ขายต้องการขายให้ภาครัฐ สำหรับโมเดอร์นา จะขายให้ภาครัฐคือ อภ. ก่อนแล้วเอกชนจึงซื้อต่อ ส่วนซิโนฟาร์ม เอกชนติดต่อผู้ผลิตได้เองแต่ต้องมีหนังสือรับรองจากรัฐ ซึ่งวัคซีนชนิดเชื้อตายซิโนฟาร์มมีประสิทธิภาพมากที่สุด 80% ส่วนกลุ่ม mRNA คือไฟเซอร์และโมเดอร์นา แต่สำหรับไทยเวลานี้การฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดเป็นเรื่องสำคัญกว่า

-นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บมจ. ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป เปิดเผยว่า ได้ติดต่อขอซื้อวัคซีนโมเดอร์นา 5 ล้านโดส คาดว่าล็อตแรกจะได้ 1 ล้านโดส ในช่วงปลายเดือน พ.ค.นี้ และจะได้รับการจัดสรรล็อตแรกก่อน 50,000-100,000 โดส ฉีดให้กับประชาชนที่จองไว้ คาดว่า อย. จะอนุมัติให้ก่อนวันที่ 10 พ.ค.นี้ โดยตั้งเป้าว่า 5 ล้านโดส ที่นำเข้ามาจะฉีดได้ครบในเดือน ส.ค.

นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลลวิภาวดี เปิดเผยว่า ได้เจรจากับ บ. ซิลลิค ฟาร์มา ซื้อวัคซีนโมเดอร์นามาฉีดให้กับประชาชนที่เสียค่าใช้จ่ายเอง หากได้รับการรับรองจาก อย. ในเดือนพ.ค. คาดว่าจะนำเข้ามาได้ในเดือน ก.ย หรือ ต.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : twitter

-ทวิตเตอร์ อย. @fdathai วิดีทความคืบหน้าการอนุมัติวัคซีนโควิด 19 มีผู้รีทวีตกว่า 2 พันครั้ง โควทวิท 100 ครั้งขึ้นไป โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ว่า 1.ทำไมจึงอนุมัติ sinovac ทั้งที่ประสิทธิภาพต่ำ 2.ต้องการ pfizer 3.วัคซีน moderna ที่จะอนุมัติ ประชาชนสามารถเลือกฉีดได้หรือไม่ ต้องจ่ายเองหรือฟรี 4.WHO อนุมัติวัคซีนเหล่านี้แล้ว หรือ อย.อนุมัติเอง

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @DuangritBunnag ระบุ รุ่นน้องที่รู้จักกันสามารถนำวัคซีน Sinopham เข้ามา 20 ล้านโดสให้กับรัฐบาลได้ภายใน 2 สัปดาห์ แต่ประสานไปที่คนของรัฐบาลทุกช่องทางถามหาผลประโยชน์ตอบแทนก่อน

4.วิจารณ์การทำงาน ศบค. และรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews

-นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ด้านเศรษฐกิจ กล่าวในการอภิปรายออนไลน์ “ไทยไม่ทน สามัคคีประชาชน เพื่อประเทศไทย” ว่า เศรษฐกิจไทยจะยังทรุดหนักเรื่อยๆ ทั้งพล.อ.ประยุทธ์ และนายอนุทิน รมว.สธ. บริหารล้มเหลวทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การจัดหาวัคซีน การควบคุมการระบาดกังวลว่าหนี้สาธารณะประเทศไทยจะถึง 60% หนี้ครัวเรือนสูงกว่า 14 ล้านล้านบาท และเกิน 90% ของGDP แต่รัฐบาลยังไม่มีแนวคิดที่จะแก้ไข โดยการระบาดเกิดจากคนในรัฐบาล จึงอยากให้นายกฯ ชี้แจง ลงโทษ และเร่งจัดหาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ประชาชาติธุรกิจ

ประเด็นข่าว

-นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี ระบุ การที่เอกชนไทยรวมตัวกันเสนอความร่วมมือจัดหาวัคซีนมาให้บุคลากรของตน เป็นการเพิ่มทางเลือกแก่ประชาชน ทำให้การฉีดวัคซีนเร็วขึ้น ประชาชนจะปลอดภัยมากขึ้น เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ แต่รัฐบาลกลับปฏิเสธ ควรจะทบทวนนโยบายปิดกั้นการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดหาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, แนวหน้า, innnews

-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.พรรคเพื่อไทย ระบุ การไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้วัคซีนทางเลือกอ้างว่าให้เอกชนนำเข้าอาจจะเข้าช้อนกับรัฐบาล แสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจและไร้ความรับผิดชอบของรัฐบาล หน้าที่ของรัฐบาลควรเร่งประสานงานกับคู่ค้าในต่างประเทศเพื่อให้เอกชนได้วัคซีนเร็วที่สุด ทั้งนี้หากรัฐสนับสนุนเชื่อว่าเอกชนอาจจะทำงานได้เร็วกว่า และประชาชนจะมีทางเลือกรับวัคซีนหลากหลายขึ้น พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการผูกขาดวัคซีน 2 ยี่ห้อมีการช้อนเร้นหรือมีผลประโยชน์แอบแฝง

5.ปัญหาการลงทะเบียนหมอพร้อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์มติชน

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยในรายการ NBT รวมใจสู้ภัยโควิด-19 ประเด็นการลงทะเบียนหมอพร้อม ว่า ปัญหาผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงที่ไม่มีประวัติการรักษามาก่อน ทำให้ไม่มีข้อมูลในระบบ ประชาชนสามารถติดต่อให้รพ.นำชื่อเข้าสู่ระบบหมอพร้อมและนัดคิวฉีดได้ ส่วนปัญหาเลือกสถานที่ฉีดไม่ได้ เกิดจากภูมิลำเนาและประวัติการรักษาอยู่คนละแห่งกัน ขณะนี้ระบบได้ปรับปรุงเพื่อให้เลือกรพ.ได้แล้ว ส่วนผู้ที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ ขอให้ติดต่อรพ.ใกล้บ้าน ปัญหาที่พบขณะนี้คือ รพ.สังกัดอื่นๆ และรพ.เอกชนจะฉีดให้กับประชาชนที่มีชื่อในรพ.โดยไม่ต้องลงผ่านหมอพร้อม สธ.ต้องให้รพ.เหล่านี้เปิดวันเวลาที่มีคิวว่างสำหรับฉีดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมด้วย โดยขณะนี้จะฉีดให้กับคนไทยก่อนเพื่อลดปัญหาในมิติอื่นๆ และหากภาคเอกชนจัดหาวัคซีนได้ กลุ่มคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยสามารถจ่ายเงินเพื่อฉีดเองได้

6.ขอเบี่ยงเสี่ยงภัยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, newtv.

-คุณหญิงสุรดา ฤทธิกุล เกษราพันธ์ แกนนำพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ขอเบี่ยงเสี่ยงภัยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่รพ.พยาบาล ฯลฯ โดย 1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ เร่งจ่ายเบี่ยงเสี่ยงภัยที่ค้างเก่าและเพิ่มเบี่ยงเสี่ยงภัยในรอบนี้ พิจารณาความดีความชอบให้เป็นพิเศษ 2.อสม. อสส. อปพร. ประธานและกรรมการชุมชน และอาสาสมัครของมูลนิธิต่างๆ ครอบงวมมติเงินตอบแทนค่าเสี่ยงภัยเป็นพิเศษ

7.ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, ntiontv, 77 kaoded, innnews)

-ชลบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 153 ราย เสียชีวิต 1 ราย เชียงใหม่ เพิ่ม 41 ราย กาญจนบุรี ปิดบ้านอืดอง หลังพบผู้ป่วยโควิด 2 ราย ผู้ว่าฯ ออกคำสั่งปิดโรงแรม-รีสอร์ท ในพื้นที่ นครศรีธรรมราช เพิ่ม 28 ราย กระบี่ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บ้านช่องพลี หมู่ 1 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ หลังพบผู้ป่วยโควิด 9 คน สสอ.เมืองกระบี่ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัว 30 คน รอดูอาการที่บ้าน 270 คน ระยอง เพิ่ม 12 ราย เชื่อมโยงสถานบันเทิงและผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า ขอความร่วมมืองดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อป้องกันแพร่ระบาดในวงกว้าง ชัยภูมิ เพิ่ม 2 ราย สสจ.เผย 4 กลุ่มก้อนยังระบาดต่อเนื่อง หนองคาย เพิ่ม 18 ราย เพชรบูรณ์ คลัสเตอร์งานแต่งงานยังพบติดเชื้อเพิ่ม ทีมควบคุมโรควางแผนลือกอดวานบ้านป่าแดง รถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานเตรียมลงพื้นที่ฟຽงนี้ นครราชสีมา เพิ่ม 23 ราย นนทบุรี เพิ่ม 67 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (thaigov, ntiontv, thebangkokinsight)

-ศ.กรุงเทพฯ พนักงานติดเชื้อโควิด 11 ราย กระจาย 7 สาขา สั่งผู้สัมผัสเสี่ยงกักตัว
-บขส. พบลูกจ้างรายวันติดเชื้อโควิด 1 ราย
-ทำเนียบรัฐบาล มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 1 ราย เป็นแม่บ้านบริษัทรับทำความสะอาด ทำให้มีแม่บ้านและเจ้าหน้าที่ คนสวน ติดเชื้อแล้ว 11 ราย
-ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตดอนเมือง มีผู้ติดเชื้อ COVID - 19 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด จึงต้องงดการให้บริการเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ และกักตัวเฝ้าระวัง 14 วัน

8.ผู้ป่วยปกปิดข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (บ้านเมือง, thaiPBS)

-จ.นครราชสีมา แจ้งความเอาผิดชาวอุกันดา-ภรรยาชาวไทย ปกปิดข้อมูล COVID-19 ไม่กักตัว จนส่งผลให้บุคลากรการแพทย์รพ.เสิงสาง เสี่ยงติดเชื้อ 2 คน

- ผอ.รพ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี แจ้งความผู้ป่วยโควิดปกปิดไทม์ไลน์ โทษจำคุก 6 เดือน

9.บุคลากรแพทย์กักตัว/ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ)

-รพ.ฉลอง จ.ภูเก็ต ปิดชั่วคราว หลังพบหญิงวัย 74 ปี ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่งแสดงอาการ เข้ารับการรักษาด้วยโรคอื่น ทำให้แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ คนไข้ กลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต้องกักตัวทั้งหมด

-จ.นครพนม บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด 4 ราย กักตัว 51 ราย

-รพ.จ.ลำปาง กักตัวแพทย์ พยาบาล กว่า 30 คน เนื่องจากมีหญิงอายุ 62 ปี เข้ารับการรักษาโดยไม่ได้แจ้งว่าลูกสาวจากกรุงเทพฯ มาเยี่ยมในช่วง

ประเด็นข่าว

สงกรานต์ติดโควิด หลังนำไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 พบผลเป็นบวก เจ้าหน้าที่คัดกรองและตรวจหาเชื้อบุคคลใกล้ชิดและภายในหมู่บ้านกว่า 150 ราย
-รพ.แม่จัน จ.เชียงราย ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในหอผู้ป่วยบางแห่ง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ต้องกักตัว

10. วัดไม่รับเฝ้าศพโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, thestandard, mcot, newtv.)

-นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึงข่าวบางวัดไม่รับเฝ้าศพผู้ติดเชื้อโควิด 19 ว่า สาเหตุที่บางวัดไม่รับเฝ้าศพเนื่องจากเตาเผาไม่มีความพร้อม เพราะต้องใช้เตาเผาชนิดปลอดมลพิษ และต้องเผาทันทีภายใน 24 ชั่วโมง จะประชุมทางไกลกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสำรวจและจัดทำบัญชีรายชื่อวัดที่มีความพร้อมสำหรับเฝ้าศพผู้ติดเชื้อ

11. บุฟเฟต์ซูชิบนรถ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์คมชัดลึก

-กรณีร้าน Daiso Sushi จ.เชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการแบบ Drive-In Buffet และมีการท้วงติงจากส่วนกลางว่ามีความเสี่ยง เพราะไม่รู้ว่ามีคนในรถมาจากบ้านเดียวกันจริงหรือไม่ และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน และอยู่ในรถเกิน 1 คน ล่าสุด คกก.โรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ออกคำสั่งห้ามกินอาหารในรถ เพราะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด 19 ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา โฆษกกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีร้านอาหารเสิร์ฟอาหารให้กินในรถ ว่า ถือเป็นความเสี่ยงเพราะระหว่างกินอาหารต้องถอดหน้ากาก ไม่มีการเว้นระยะห่าง อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ แนะนำสั่งอาหารจากร้านกลับมากินที่บ้าน รวมทั้งการกินอาหารในรถไม่เป็นไปตามมาตรการของ ศบค.ที่ให้ประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

12. ชาวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, Chiangmainews

-ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียเรื่อง นักวิทยาศาสตร์ของ Pfizer เตือนฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วเสียชีวิต ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ

-หนุ่มผู้กำกับหนังโพสต์ภาพคนตายกลางตลาด-ริมถนน ทำคนเข้าใจผิดว่าเชียงใหม่โควิดระบอบรุนแรง สสจ.เชียงใหม่ยืนยันไม่เป็นความจริง ด้านคกก.โรคติดต่อเตรียมแจ้งความดำเนินคดีผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

13. ไวรัสสายพันธุ์อินเดียและสายพันธุ์แอฟริกาใต้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า

-จ.สงขลา เริ่มมีความกังวลว่าเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียและสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่ระบาดอยู่ในประเทศมาเลเซียจะลามมายังประเทศไทย ผู้ว่าฯ สงขลา ได้ประชุมร่วมกับแม่ทัพภาคที่ 4 และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในพื้นที่ กำหนดแนวทางป้องกัน คือ ให้อุตฯ.และทหารเข้มงวดในการตรวจแนวชายแดน ให้ตำรวจและฝ่ายปกครองตั้งจุดตรวจจุดสกัดอีกชั้น ให้ฝ่ายปกครอง กำหนัด ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนไทยมาเลเซียเฝ้าระวังบุคคลแปลกหน้า รวมทั้งกรณีที่มีลักลอบเข้ามาทางระบบขนส่ง ให้ตรวจเฉพาะเชื้อคนขับทั้งคนไทยและมาเลเซียโดยจะต้องมีใบรับรองตรวจเชื้อทุกคน

-นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช แนะนำประชาชนในพื้นที่ดูแลตัวเองและเฝ้าระวัง เนื่องจากพบว่าผู้ป่วยโควิด 19 เฉลี่ย 1 ใน 3 รายของมาเลเซียเป็นสายพันธุ์แอฟริกาใต้ ซึ่งมีความรุนแรง และประสิทธิภาพของวัคซีนยังป้องกันได้น้อย

14. สมุทรปราการพบคลัสเตอร์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ sanook

-ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ ระบุ พบคลัสเตอร์ใหม่ใน บ. ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จก. ประกอบธุรกิจผลิตเหล็ก อ.พระสมุทรเจดีย์ พบผู้ติดเชื้อ 128 ราย ส่วนใหญ่เป็นพนักงานชาวเมียนมาและกัมพูชาที่ถูกกักตัวอยู่ในบริษัทเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับพนักงานที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ และยังพบ บ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ มีผู้ติดเชื้อ 11 ราย สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงสมุทรปราการ 8 ราย บิกิน บาร์ 23 ราย ร้าน Destination 3 ราย และ บ. ไทยคอน 12 ราย ไต๊ะสนุกเกอร์วัดแหลม 10 ราย

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, js.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สปริงนิวส์)

-นายกฯ ประชุมฝ่ายเศรษฐกิจเพื่อหารือถึงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของระลอก 3 หลังสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่างๆ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเสนอมาตรการ มาตรการเฝ้าระวังการได้ทันทีให้นำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ในวันที่ 5 พ.ค. นอกจากนี้ ยังติดตามความคืบหน้าการติดตั้ง ICU สนาม และที่ประชุมอาจมีการพิจารณาข้อเรียกร้องของสมาคมภัตตาคารไทย ที่เสนอให้พื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัดอนุญาตให้นั่งกินอาหารในร้านได้ และมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการร้านอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, nationtv.)

-โฆษกรัฐบาล เผย ยาฟาวิพิราเวียร์กระจายและสำรองให้กับทุกพ.ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเพียงพอ รัฐบาลเร่งจัดสิทธิบัตรเพื่อผลิตในไทย ใช้ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แนะนำบ้านที่มีผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่ร่วมกัน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกันให้ล้างทำ

ประเด็นข่าว

ความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่วม ห้องนี้ต้องให้ผู้ป่วยใช้เป็นคนสุดท้าย ส่วนกิจกรรมร่วมกันเช่น ดูทีวี ต้องเว้นระยะห่าง และต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา สำหรับการชื้อยาเกินเองต้องระมัดระวัง เพราะบางคนเป็นผู้สูงอายุ หรือมียาโรคประจำตัวอย่างอื่น ด้วย ส่วนอาหารเสริม มะนาว น้ำผึ้ง หรือฟ้าทะลายโจร ควรศึกษาให้ดีและใช้ตามคำแนะนำของแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ สธ. ได้เฝ้าระวังและยกระดับการติดตามเชื้อกลายพันธุ์จากประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดเวลา ยืนยันรัฐบาลทำทุกอย่างเพื่อแก้ไขสถานการณ์ ทำให้ประชาชนยังได้รับการดูแลอย่างเต็มที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, thestandard, workpointtoday)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. แถลงเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยและการบริหารจัดการเตียงในพื้นที่ กทม. ว่า กรมการแพทย์ได้ประชุมผู้ประกอบการแล็บเอกชนทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจ โดยแล็บที่ได้รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งหมดในกทม. เมื่อตรวจพบผู้ป่วยให้ส่งข้อมูลไปที่ สปคม. และสายด่วน 1668 เพื่อให้กรมการแพทย์ติดต่อหาเตียงให้ผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, thailandplus, thaigov)

-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อทุกรายต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรการแพทย์ รพ.เอกชน รพ.รัฐ แล็บเอกชน เมื่อตรวจพบผู้ป่วยต้องรายงานมาที่ระบบภายใน 3 ชั่วโมง และเมื่อระบบ 1668 จัดหาเตียงให้แล้วขออย่าปฏิเสธ ทั้งนี้ ผู้ป่วยแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 1. ไม่มีอาการ 2.มีอาการเล็กน้อย 3. อาการปานกลาง และ 4.อาการหนักและรุนแรง ซึ่งผู้ป่วยมีอาการหนักกว่า 900 รายนั้น ประมาณ 200 กว่ารายต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ อยู่ในไอซียูความดันลบ ที่อาจจะมีการจำกัดในขณะนี้ ส่วนผู้ป่วยหนักทั่วไป ได้ขยายเตียงไอซียูมากขึ้นโดยไม่ต้องอยู่ห้องความดันลบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ระบาดระลอกแรกถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 400-500 ราย เสียชีวิต 100 กว่าราย ส่วนรอบนี้มีเด็กติดเชื้อมาก ซึ่งในกทม. มีสถานพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กรองรับเพียงพอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, bluechipthai

-กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-A อย่างต่อเนื่อง โดยสวมหน้ากาก 100% ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยงที่สัมผัสร่วมกันบ่อยๆ หากสัมผัสแล้วควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเร็ว และเมื่อกลับถึงบ้านต้องทำความสะอาดร่างกายทันที เพื่อลดโอกาสการนำเชื้อเข้ามาติดต่อกับผู้อื่นในครอบครัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-กรมอนามัย ยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 แบ่งการจัดการเป็น 3 ระดับ เผยแนวโน้มปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่ในภาพรวมยังบริหารจัดการได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, thailansplus

-กรมสุขภาพจิต ผลิตวิดีโอแนะนำการปฏิบัติตัวในรพ.สนามในรูปแบบ self-orientation เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของผู้ป่วยระหว่างการรักษาตัวในรพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, โพสต์ทูเดย์, thailansplus

-อย. เผย การอนุญาตชุดตรวจโควิด 19 เน้นพิจารณาจากประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นหลัก ได้อนุญาตชุดตรวจโควิด 19 ไปแล้วมากกว่า 170 รายการ แต่ไม่แนะนำให้ประชาชนใช้ตรวจเอง เพราะมีข้อจำกัดการแปลผล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-รพ.ราชวิถี ขอเชิญร่วมบริจาคสร้าง ICU สนาม ที่บุญสิมุลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ระบุว่า ผู้ COVID -19 เลขที่บัญชี 6740781923 ธ.กรุงไทย สาขารพ.เด็ก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-จ.กระบี่ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอาสาสมัครต่างๆ งดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ บ้านเรือน ชุมชน พื้นที่สาธารณะต่างๆ อาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายเป็นวงกว้างจากแรงดันของเครื่องฉีดพ่น หลังตรวจพบพ่อค้ารายหนึ่งซึ่งเป็นจิตอาสาตระเวนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามที่ต่างๆ ติดเชื้อโควิด ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบไทม์ไลน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า

-นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ระบุ ขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นของโควิด 19 อัตราการเสียชีวิตเพิ่มจาก 0.12% เมื่อเดือนก่อน เป็น 0.36% ขอให้ทุกคนช่วยกันใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลา ไม่เว้นแม้ที่บ้านตัวเอง และวัคซีนเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะทำให้เราปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า

-ดร.พญ.เรจกิติ ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เปิดเผยว่า ทีมวิจัยจากอิตาลีพบว่าการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนได้ผลน้อยลง โดยศึกษาภายหลังจากการได้รับวัคซีนของ Pfizer/BioNTech ครบ 2 เข็ม ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 86 คน พบว่า คนที่สูบบุหรี่จะมีระดับภูมิคุ้มกันเฉลี่ย 1,099 U/ml ในขณะที่คนที่ไม่สูบบุหรี่อยู่ที่ระดับ 1,921 U/ml นอกจากนี้ คนอ้วนหรือคนที่มีความดันโลหิตสูงก็มีแนวโน้มที่ระดับภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดวัคซีนจะได้ผลน้อยกว่า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, innnews, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thaiPBS, กรมประชาสัมพันธ์)

-มท. กำชับผู้ว่าฯ จังหวัดชายแดน เข้ม 3 มาตรการป้องกันโควิด ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อ

ประเด็นข่าว

ป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมือง

-รวมว.อว. ระดมกลุ่ม UHosNet ทำงานร่วมกับ สธ. และ กทม. ปรับรพ.สนามให้พร้อมรับผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเขียว และขยายห้องปฏิบัติการร่วมตรวจคัดกรองและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน มอบ GISTDA ใช้ข้อมูลดาวเทียมสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยง ปรับบบฯ สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

-กองทัพบก ช่วยรับ-ส่งผู้ติดเชื้อในกทม.และปริณชล เข้ารับการรักษา พร้อมให้ 36 รพ.ค่ายทั่วประเทศจัดตั้งรพ.สนามรองรับผู้ป่วยได้ 2,828 เตียง ผ่องถ่ายผู้ป่วยในพื้นที่

-ผบ.ทบ. สั่งจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด 19 ทบ. สามารถประสานขอรับการช่วยเหลือได้ที่เบอร์ 02-2705685-9 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ 3 พ.ค. 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย

-รวม.พลังงาน สั่งการให้ กฟผ.และกลุ่ม ปตท. เข้าไปร่วมเข้าไปช่วยดูแลในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

-คณะกรรมการชุมชนเกาะล้าน ลงมติปิดเกาะ งดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 5-20 พ.ค. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด โดยจะเคลียร์นักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ภายในวันที่ 4 พ.ค.

-นายธนินท์ เจียรวนนท์ แบ่งปันมุมมองนำมาปรับใช้ในการระบดระลอก 3 ดังนี้ 1.รักษาชีวิตตัวเองไม่ให้ไปติดเชื้อ รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม 2.ภาคเอกชนต้องดูแลพนักงานให้ดีที่สุด ถ้าให้พนักงานทำงานที่บ้านได้ให้ทำ 3.วัคซีนมีหลากหลายยี่ห้อ ควรฉีดวัคซีนทางเลือก เอกชนพร้อมนำเข้าวัคซีนส่วนเสริม หลังจากนั้นจะเป็นตลาดผู้ซื้อ ทำให้โอกาสเข้าถึงวัคซีนที่หลากหลายเป็นไปได้มากขึ้น 4.ควรมีการสนับสนุนการจัดหายา และยาทางเลือก รวมทั้งยาที่เป็นความรู้ของแพทย์แผนไทย 5.รายเล็ก กลาง ใหญ่ ต้องเข้าถึงแหล่งเงินทุน ธุรกิจเล็ก กลาง ใหญ่ เกื้อกูลกัน รักษาธุรกิจไว้ให้ได้ 6.แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์คือนักรบด่านหน้า ต้องให้กำลังใจและสนับสนุน